

Số: /UBND-NN
V/v Hướng dẫn phòng trừ sâu
bệnh hại cây trồng

Phú Đình, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: 13 xóm trên địa bàn xã.

Hiện nay, lúa Mùa trung đã thu hoạch, lúa Mùa muộn đang giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh; cây ngô Đông đang giai đoạn 5-8 lá. Qua kiểm tra đồng ruộng, trên cây lúa rầy nâu, rầy lưng trắng đang gây hại mạnh mật độ trung bình 50-100 con/m², nơi cao 200-500 con/m², cục bộ 1.500 – 2.000 con/m², sâu cắn gié đã xuất hiện và gây hại cục bộ theo chòm nhỏ, mật độ sâu từ 15-20 con/m², trên cây ngô sâu keo mùa thu xuất hiện và gây hại...

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra UBND xã hướng dẫn và đề nghị các xóm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trên cây lúa

1.1. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ rầy, phun thuốc trừ rầy với những ruộng lúa có mật độ từ 40-50 con/khóm trở lên (từ 1.500 con/m² trở lên). Sử dụng các loại thuốc có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam như: Actara 25WG, Bassa 50EC, Bisector 500EC, Sieuray 250WP, ChetDuc 700WG...

Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,5 - 0,6m và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy tập trung gây hại.

1.2. Đối với sâu cắn gié

Đây là loài sâu đa thực, phá hại và di chuyển theo đàn, sức tàn phá mạnh, là loại sâu nguy hại nếu không được phun trừ kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất.

Phun thuốc khi mật độ sâu từ 5 con/m² trở lên, sử dụng một trong các loại thuốc BVTV như: Fan-Extra 350 SC, Clever 150 EC, Samxacarb 145 SC (Hiệu sạch sâu), Karate 2,5 EC, Haeuro 125 WG, Selecron 500 EC... để phun trừ. Nếu mật độ sâu cao và có nhiều lứa tuổi cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày.

2. Trên cây ngô

Đối với sâu keo mùa thu: là một loại dịch hại có khả năng gây hại nặng và ảnh hưởng lớn đến năng suất của các vùng trồng ngô. Chỉ pha sâu non mới gây hại trên cây trồng, trong đó sâu non tuổi 1-2 ăn biểu bì ở mặt dưới của lá non gây ra các vết hình vuông hoặc hình chữ nhật màu trắng đặc trưng. Sâu non tuổi lớn hơn ăn khuyết lá, bẹ lá tạo thành các lỗ lớn như “cửa sổ”. Về cây ký chủ, sâu keo

mùa thu có thể ăn hơn 300 loài thực vật, bao gồm cả ngô, bông, đậu tương, lúa, mía, cây rau, cà... Tuy nhiên, sâu ưa thích nhất cây ngô, nhất là ngô ngọt, ngô nếp và ngô rau.

Thường xuyên kiểm tra để phun trừ kịp thời khi mật độ sâu non tuổi 1 - 2 (> 4 con/m²), tỷ lệ cây bị hại $>20\%$ số cây (tính theo vết hại mới). Sử dụng một trong các loại thuốc BVTV như: Boema 50 WG, Haeuro 125 WG, Samxacarb 145 SC (Hiệu sạch sâu)...

** Lưu ý: Sử dụng luân phiên các loại thuốc trên để tránh côn trùng hình thành tính kháng thuốc. Ấu trùng tuổi nhỏ hoặc ổ trứng sâu có thể nằm ở cả 2 mặt lá, ấu trùng tuổi lớn thích cắn phá bên trong đọt non, vì thế cần phun ướt cả 2 mặt lá và đọt non cây bắp.*

Chú ý: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo tuân thủ thời gian cách ly, nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các xóm thông báo rộng rãi văn bản này đến các hộ dân trong xóm. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ma Doãn Thành